



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนางานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโรงพยาบาลนาตาล

ที่ อบ /พิเศษ

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตจัดตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต โรงพยาบาลนาตาล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทย ในระยะ ๕ ปีข้างหน้าว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนำไปปฏิบัติจริงประชาชนไทย มีความตระหนักต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและ ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น

ในการนี้เพื่อให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุได้จริง ภาคประชาคมสังคม ประชาชน ต้องให้ความสำคัญอย่างแท้จริงกับการประยุกต์หลักปรัชญาพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้าน การทุจริต และสร้างฐานคิดจิตพอเพียงด้านทุจริตให้เกิดขึ้น โรงพยาบาลนาตาล โดยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนางานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล จึงได้ริเริ่มก่อตั้งชมรม STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต โรงพยาบาลนาตาล เพื่อสร้างฐานความคิด จิตพอเพียงด้านทุจริตให้เกิดขึ้นโดยกำหนดวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงด้านทุจริต ด้วยกรอบ STRONG โดยกำหนดวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้

๒. เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาตาล

๓. เพื่อปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึก ความละเอียดใจในการทำทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาอนุญาตต่อไป

(นายธนวรรธ สุขสุข)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ / อนุญาต

(นายเกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ)

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล



ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลนาคา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชน และสังคมไทย ในระยะ ๕ ปีข้างหน้าว่า หากยุทธศาสตร์ชาติได้รับความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนำไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยมีความตระหนักต่อการทุจริตมากขึ้น มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและ ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพื่อให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริงภาคประชาชนต้องให้ความสำคัญอย่างแท้จริงกับการประยุกต์หลักปรัชญาพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้าน ทุจริตอื่นๆเพื่อสร้างฐานความคิด จิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้น

การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ

S (sufficient) บุคคลและชุมชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักในการทำงานและการดำรงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่งในการเผยแพร่แนวคิดการนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต

T (transparent) บุคคลและชุมชนปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นที่ตั้ง

R (realize) บุคคลและชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ภายในชุมชนและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท้ เกี่ยวกับการแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

O (onward) บุคคลและชุมชนมีแนวคิดมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้าง วัฒนธรรมไม่ทน ต่อการทุจริตให้เกิดขึ้น และไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้สำเร็จ ลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน

N (kNowledge) บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อ สถานการณ์การ ทุจริตของชุมชนและของประเทศ

G (generosity) บุคคลและชุมชนร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรม และจิตพอเพียง

แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อน ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลนาคา

สร้างแนวร่วมเครือข่ายสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลนาคา เครือข่าย เจ้าหน้าที่ บุคลากรโรงพยาบาลนาคา

สร้างการรับรู้ในวัตถุประสงค์หลักของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตให้กับ หน่วยงาน ราชการ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของชมรมเครือข่าย STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.

คุณธรรมที่พึงประสงค์ ๔ เรื่อง

“พอเพียง” เป็นศาสตร์พระราชาและเป็นคุณธรรมฐานรากที่จะนำไปสู่คุณธรรมอื่น ๆ มีความหมายถึง ความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความ พอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของ “คนหัวใจพอเพียง” ได้แก่ ไม่เป็นผู้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม มีความใฝ่รู้ รักษาคำพูดและชื่อเสียง ฝึกฝน แก้ไข ปรับปรุงตน ขยัน อดทน และมีความเพียร เสียสละและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น เสมอ

“วินัย” เพื่อเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตนของคนไทยให้มีความเข้มแข็ง เคารพกติกาการอยู่ร่วมกัน มีความหมายถึงการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย ซึ่งควรมีทั้งวินัยในตนเอง และวินัยเพื่อ ส่วนรวมด้วย “คนมีวินัยในตนเอง” อาทิ รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาเป็น เปิดใจรับทุกคำแนะนำ หรือคำติชม และนำความผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข

“สุจริต” เพื่อแก้วิกฤติการทุจริตที่ต้นทาง มีความหมายถึงความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัด ในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การแก้ปัญหาการทุจริตให้ได้ผลจะต้องปลูกฝังให้คนในสังคมเห็นคุณค่า ของความสุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ มีระบบและกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาทางสังคม ตั้งแต่เด็ก ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม

“จิตอาสา” เพื่อให้คนไทยใส่ใจสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง มีความหมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจ ต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมีได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทร ต่อคนร่วม สังคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของโรงพยาบาลนาตาล สมาชิก คปสอ. นาตาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนางานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โรงพยาบาลนาตาล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมจิตสำนึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ
2. องค์กรได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรต้นแบบ

(นายเกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ)

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล

